

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๗๖๑๖



ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๗๖๑๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๗๖๑๖
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพะเยา ได้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ๓ ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะเกิดสาธารณภัย ประเด็นที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย และประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดพะเยาได้ประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูพานยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา มติที่ประชุม เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยากรณีเกิดสาธารณภัยให้แก่ประชาชน ได้ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อได้รับทราบรายละเอียดความเสียหายที่แท้จริง สำหรับนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๗๖๑๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมดังกล่าว เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมือง ขอแจ้งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดพะเยา และมติที่ประชุมดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนร)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๒ - ๒๔ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๔ ต่อ ๑๘

ผู้ประสาน : นายกิตติพงศ์ อุปจักร์ โทร. ๐๖ ๔๘๔๑ ๔๔๗๑

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว มค๖๒



ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๖๑
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ๓ ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะเกิดสาธารณภัย ประเด็นที่ ๒
การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย และประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซม
สิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จังหวัดพะเยาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองขอแจ้งให้ทราบ
และถือเป็นแนวปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี อมรวัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๒ - ๒๔ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๔ ต่อ ๑๘

ผู้ประสาน : นายกิตติพงษ์ อุปจักร์ โทร. ๐๖ ๔๘๔๑ ๔๔๗๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๕๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/๔๖๔๗

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ๓ ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะเกิดสาธารณภัย ประเด็นที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย และประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๔



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 29516
 วันที่ 24 มิ.ย. 2564

ส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙

ที่ มท ๐๖๐๕/๒๕๗ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประชุม เรื่องการใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่องการใช้เงินทดรองราชการฯ ดังกล่าว เพื่อแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 เลขรับ 7043
 วันที่ 24 มิ.ย. 2564
 เวลา 13.17 น.
 (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เวลา
 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



สรุปการประชุมหารือฯ

ก.จ.พ.ด.
 เลขรับ 3906
 วันที่ 24 มิ.ย. 2564
 เวลา 16:26

สรุปการประชุมหารือ

เรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการด้านงบประมาณเรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓. นายเชียรชัย ชูจิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. นางวิภา รุสรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ๕. นางศิริภา วาระเลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุข กองมาตรการป้องกันสาธารณสุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นหารือ	แนวทางปฏิบัติ
ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะเกิดสาธารณภัย	
๑.๑ กรณีไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นได้ทันที ในด้านการดำรงชีพ การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การเข้าระงับสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
๑.๒ กรณีไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน - การซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย	กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใช้เงินอุดหนุนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ ล้านบาท ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดไปพลางก่อน และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งต่อไป ให้รายงานให้ที่ประชุมทราบ กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของ อปท. และมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที เนื่องจาก

	<p>เป็นการช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพ การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การเข้ารับรักษาพยาบาลเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง หาก อปท. ไม่มีงบประมาณ ให้ อปท. สำรวจความเสียหาย และรายงานอำเภอเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อใช้เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน</p>
<p>ประเด็นที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย</p>	
<p>๒.๑ กรณีไม่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p>	<p>ให้ อปท. เสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒)</p>
<p>๒.๒ กรณีมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เสียชีวิต - การซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย - การช่วยเหลือเกษตรกร 	<p>การให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิต การซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย หรือการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นการเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้ อปท. สำรวจความเสียหายก่อนเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใช้เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอำเภอและหรือจังหวัดไม่ต้องส่งเรื่องคืน อปท. เว้นแต่มีการยุติการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๐</p>
<p>ประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	
<p>๓.๑ กรณีไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p>	<p>การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>
<p>๓.๒ กรณีมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p> <p>(๑) กรณี อปท. มีงบประมาณซ่อมเอง</p>	<p>การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๑) กรณีที่ อปท. มีงบประมาณในการซ่อมแซม อปท. สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ โดยไม่ต้องรายงานอำเภอหรือจังหวัด</p>

<p>(๒) กรณี อปท. ไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นได้ใช้จ่ายหมดแล้ว รายงานอำเภอหรือจังหวัด</p>	<p>(๒) กรณีที่ อปท. ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕.๕.๓ ที่กำหนดว่าสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีที่ยังงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะบังเกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย จึงให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัดเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ</p>
<p>ประเด็นที่ ๔ การที่ อปท. จะออกไปช่วยเหลือสนับสนุน อปท. อื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้น อปท. ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยสามารถเข้าช่วยเหลือสนับสนุนได้โดยไม่ต้องร้องขอ</p>